



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"มศว"ไม่ห้ามนิสิตชายแต่งหญิง

เน้นสุขภาพ-ไม่เวอร์-รู้จักกาลเทศะ ชี้หลากหลายทางเพศ"ธรรมชาติ"

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ปัจจุบันกลุ่มคนที่เป็นเพศที่สามขยายตัวมากขึ้น เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก จะเห็นว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีคนกลุ่มนี้อยู่น้อย อยู่ในสาขาวิชา คณะต่างๆ เพราะพวกเขา มีสติปัญญา มีความสามารถ มีพลังในตัวเอง และมีความตั้งใจไม่ต่างไปจากผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่ในเรื่องของความเก่ง และความสามารถแล้ว สิ่งที่ มศว เน้นมากคืออยากเห็นคนทุกกลุ่มให้เกียดซึ่งกันและกัน เป็นคนสุขภาพ ไม่ทำอะไรเวอร์จนเกินคำว่าพอดี เน้นความสุขภาพที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย หากคนทุกกลุ่มเป็นได้ คิดว่าไม่ว่าจะเป็นคนในเพศไหนก็ไม่น่าเกลียด สิ่งสำคัญอยากให้ทุกคนในสังคมมองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติ ในส่วนของ มศว ไม่ได้ไปห้าม หรือยับยั้ง หรือออกกฎไม่ให้แต่งกายแบบนิสิตหญิง แต่อยากให้อยู่ในดุลพินิจของตัวเอง สิ่งสำคัญคือไม่ว่าจะแต่งหญิง หรือแต่งชาย ขอให้เน้นความสุขภาพ เคารพสถานที่ ที่มีกาลเทศะ ในส่วนของระบบหอพักนั้น ทางทีมงานผู้บริหารพูดคุย และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ขณะนี้ มศว ได้จัดให้นิสิตเพศที่ 3 พักในหอพักชาย แต่บางรายที่อาจมีข้อยกเว้น หรือมีเหตุจำเป็น เช่นอาจเป็นนิสิตที่แปลงเพศแล้ว ก็ขอให้ทำเรื่องมาที่กรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

"ความจริงแล้วผมไม่อยากจะพูดว่าเพศที่ 1 เพศที่ 2 หรือเพศที่ 3 เหมือนกับเราแบ่งแยกเขาเป็นกลุ่มๆ แต่อยากให้มองว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส่ จากจุดนี้จะพบว่าจากรากฐานที่ มศว เริ่มต้นมาจากรากฐานทางการศึกษา ผู้สอนทุกศาสตร์ใน มศว ล้วนแล้วแต่มีความเป็นครู ผมเคยบอกเสมอว่างานหลักของครู มศว ไม่ใช่สอนหนังสืออย่างเดียว แต่งานหลักอีกงานหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้งานสอนคือ ครูต้องเข้าใจลูกศิษย์ รัก เมตตา และไม่ควรถูกแสดง ความต่อต้านที่เห็นลูกศิษย์มีความกระตือรือร้นเป็นผู้หญิง จะเห็นว่าครู มศว เข้าใจ และไม่ต่อต้าน ให้คำปรึกษานิสิตได้ทุกเรื่อง เสมือนพ่อแม่ญาติพี่น้องของพวกเขา และมองเห็นความแตกต่างทางเพศด้วยสายตาที่เข้าใจ มากกว่าจะตำหนิติเตียน เมื่อครูเป็นเช่นนี้ นิสิตก็มีความสุข และไม่รู้สึกตัวตัวเองแปลกแยก พวกเขาจึงใช้ชีวิตอยู่ใน มศว ด้วยความสุข เพราะ มศว ยอมรับในความหลากหลายทางเพศ" นายวิรุณกล่าว

